



บันทึกข้อความ

สง.ผตปค.	693
เลขที่	
วันที่	30 มี.ค. 59
เวลา	16.40 น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๑๐๘๕ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสพ. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้างเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

(ภัทรชัย ชันธหิรัญ)

นอ.ปากชม รกน.

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการคืนความสุขให้คนในชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>เหตุการณ์ “ระเบิด” ใน ๗ จังหวัดภาคใต้</p> <p>จากเหตุการณ์ระเบิดใน ๗ จังหวัดภาคใต้ เป็นเหตุการณ์ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินและชีวิตของผู้บริสุทธิ์ได้ แต่ไม่อาจทำลายความรัก ความสามัคคีของคนในชาติและความรักชาติได้ ประชาชนทุกคนสามารถที่จะแสดงออกถึงความรักชาติหรือเป็นพลเมืองดีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การแจ้งเบาะแสเมื่อพบสิ่งผิดปกติ หรือการให้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดอาคาร สถานที่ และบ้านเรือนของตน หากมีหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงและเป็นประโยชน์ ขอให้ทุกคนช่วยกัน “เป็นหู เป็นตา”</p> <p>สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอให้ช่วยกันเผยแพร่ให้คำแนะนำหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ทั้งเรื่องความรุนแรง การก่อความไม่สงบรวมทั้งสาธารณภัย สอนหลักการในการเฝ้าระวังบุคคลผู้ต้องสงสัย ตู้อักปภิรียา ทำทาง เพื่อเป็นการป้องกัน ป้องปราม ซึ่งเป็นมาตรการที่ดีกว่าการแก้ไขในภายหลัง ต้องป้องกันสังคมให้ปลอดภัยและลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุด</p>	<p>สน.มน. สน.อส. สน.ปท.</p>
๒	<p>หนทางสู่ความสำเร็จ ของประเทศที่พัฒนาหรือพัฒนาแล้ว</p> <p>การสร้างระบบการเมืองที่มีการถ่วงดุล เพื่อป้องกันการผูกขาดหรือ “อำนาจนิยม” และการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมือง การให้ความสำคัญกับ “นิติรัฐ” เน้นความชอบด้วยกฎหมาย การต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน สนับสนุนการริเริ่มของทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ มีการบูรณาการจะเป็นภูมิคุ้มกันให้ประเทศเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ “พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งทั่วโลกก็ได้ให้การยอมรับว่า เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดถือ “ทางสายกลาง” และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งมีความรู้ คู่คุณธรรม</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๓	<p>การบิดเบือนข่าวสารโดยใช้สื่อ online</p> <p>การสื่อสารกับประชาชนของนายกรัฐมนตรี และ คสช. จะมีเพียงการใช้ช่องทางสื่อสารที่เป็นทางการเท่านั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และการแถลงการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญๆ การให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่สื่อหรือสังคมให้ความสนใจ การสร้างความรับรู้และความร่วมมือซึ่งกันและกันของคนในชาติ เช่น รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ทุกวันศุกร์ เวลาประมาณ ๒ พุ่ม ๑๕ / การแถลงข่าวของทีมีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือโฆษกของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ จะเป็นผู้แจ้งข่าวสารรายละเอียดโดยตรง ด้วยตนเอง และในปัจจุบันได้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กับชาวต่างชาติ เป็นภาคภาษาอังกฤษในรายการ “ดิ-อิน-ไซ-เตอร์ ไทยแลนด์” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT และ NBT World ทุกวันอาทิตย์ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. จะไม่มีการใช้สื่อ online หรือช่องทางอื่นใด</p>	ทุกสำนัก/กอง
๔	<p>การปฏิรูปประเทศ</p> <p>ในการที่จะเริ่มต้นการปฏิรูปประเทศให้ผ่านพ้นอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกให้ได้โดยเร็ว ในเวลานี้อาจจะต้องมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อให้สังคม ประเทศชาติสงบสุข เดินหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยได้</p> <p>ปัจจุบันสิ่งที่ประเทศไทยมีความต้องการมากที่สุดคือ ความรัก ความสามัคคี ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจ เชื่อใจ สิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ตามโรดแมป ต้องขึ้นอยู่กับประชาชน นักการเมือง พรรคการเมืองทุกพรรค ที่หวังดีต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง</p>	ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภา/ทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง